

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GDĐT
V/v ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp
kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947-27/7/2024)

Nam Từ Liêm, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS;
- Chủ cơ sở lớp mầm non độc lập trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 91/UBMTTQ-UBND ngày 10/7/2024 của Ủy ban MTTQ-UBND quận Nam Từ Liêm về việc ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024).

Trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành độc lập tự do cho đất nước, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh hoặc hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “*Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bốn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ*”.

Thực hiện lời căn dặn của Người, trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã không ngừng phát huy truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn*” của dân tộc, luôn quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng.

Năm 2023, với sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm cao và thiết thực, toàn quận đã tiếp nhận được 707,55 triệu đồng đóng góp ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài quận; Quận đã triển khai hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 02 gia đình, tặng sổ tiết kiệm cho 30 hộ gia đình người có công, chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn; Tu bổ sửa chữa 01 đài bia tưởng niệm liệt sỹ với tổng số tiền là 550 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các nguồn xã hội hóa khác. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn quận vẫn còn nhiều gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, những người nhiễm chất độc da cam/dioxin gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đang cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “*Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng*” và tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác tu sửa, nâng cấp nhà ở cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công.

Căn cứ Điều 175, Điều 176 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong

cơ quan Đảng; chính quyền; các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang; người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân trong và ngoài quận cùng hướng về ngày truyền thống thiêng liêng của dân tộc; bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, Phòng Giáo dục và Đào tạo kêu gọi tập thể các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục tham gia xây dựng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2024, cụ thể: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ủng hộ ít nhất một ngày công lao động.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm tin tưởng mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ có những đóng góp thiết thực vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quận nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh - bệnh binh và các gia đình có công, tạo nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với nước, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn và làm vơi đi nỗi đau của các gia đình có công với cách mạng.

Mọi sự đóng góp xin gửi về:

*** Tài khoản Đơn vị nhận tiền ủng hộ:**

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Nam Từ Liêm

- Số tài khoản: **3761.0.1119807.91011**

- Mã quan hệ ngân sách: **1119807**

- Tại: **Kho bạc nhà nước quận Nam Từ Liêm**

*** Hoặc ủng hộ trực tiếp tại:**

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Nam Từ Liêm

(Tầng 1 - Trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm - số 125, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội).

*** Số điện thoại liên hệ: 024.37644636**

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Ngọc Kính